



# ข่าว เพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
สำนักชามคณะกรรมาธิการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข  
ก.สวนผัก อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

## อย. เตรียมจัดงานใหญ่ อย. Quality Award ปี 2552 รุกงานคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค

อย. รุกงานคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ผุดโครงการส่งเสริมจริยธรรมผู้ประกอบการ โดยมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 14 พ.ค. 52 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นท์ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการ

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า จากกรณีที่มีผู้ประกอบการบางรายขาดความรับผิดชอบ ทำให้เกิดปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารไม่ปลอดภัย เช่น นมปนเปื้อนสารเมลามีน ปลากระป๋องเน่า รวมถึงปัญหามรณกรรมโรงเรียน อย. จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ร่วมกันทั้งกำกับดูแลและตรวจจับ รวมทั้งมาตรการหนึ่งที่สำคัญไม่ได้คือการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ให้พัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มโครงการส่งเสริมจริยธรรมผู้ประกอบการ หรือ อย. Quality Award (อย. ควอลิตี้ อวอร์ด) ประจำปี 2552 โครงการนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กับการมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม”

เลขาธิการ ฯ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น อย. จึงจัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในวันที่ 14 พ.ค. 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 1 โรงแรมรามารการ์เด็นท์ โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการดังนี้ 1. มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานในการผลิต เช่น มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 2. มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด 3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 4. เป็นผู้ประกอบการที่มีการประกอบการที่ดี โดยปีที่ผ่านมามีปฏิบัติตามและดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ มีการส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม 5. ประเมินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น การให้ความรู้กับผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ข่าวแจก 17 /ปีงบประมาณ 2552